

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Bùi Huy Hùng tại Hội nghị làm việc với xã Quang Trung về giải pháp hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông Thôn mới và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết.

Thực hiện Chương trình công tác của UBND thị xã Bỉm Sơn năm 2019. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Bùi Huy Hùng đã chủ trì Hội nghị làm việc với xã Quang Trung nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đề ra giải pháp hoàn thành xây dựng Nông Thôn mới trong năm 2019; đồng thời chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch MTTQ Thị xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị xã; lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Tài chính KH, Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Văn hóa TT, Lao động TBXH, Thanh Tra, Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, Ban Tiếp Công dân và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thị xã. Xã Quang Trung có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch MTTQ; công chức: Kế toán, địa chính, Văn phòng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã nghe Chủ tịch UBND xã Quang Trung và phòng Kinh tế báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và những khó khăn vướng mắc cùng các ý kiến thảo luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã và các thành viên tham dự Hội nghị; Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau: Trong thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quang Trung, trong những tháng đầu năm 2019 chương trình xây dựng NTM của xã đã đạt được một số kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn đang từng bước đổi mới. Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận và biểu dương cán bộ, nhân dân và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung về những kết quả đã đạt được.

Mục tiêu trong năm 2019 xã Quang Trung phải đạt chuẩn Nông thôn mới, Đến nay, xã Quang Trung đã hoàn thành đã hoàn thiện hồ sơ của 11 Tiêu chí gửi các phòng ban thuộc UBND Thị xã thẩm tra; Còn 8 tiêu chí đang hoàn thiện hồ



sơ gồm: Tiêu chí số 03 (Thủy lợi); Tiêu chí số 05 (Trường học); Tiêu chí số 08 (Thông tin & truyền thông); Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất); Tiêu chí số 14 (Giáo dục và đào tạo); Tiêu chí số 15 (Y tế); Tiêu chí số 17 (Môi trường & ATTP); Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận PL). Để hoàn thiện được các Tiêu chí nêu trên còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ; trong đó quan trọng nhất là nguồn vốn để thực hiện Tiêu chí số 5 (Trường học), trong khi nợ xây dựng cơ bản của xã đang còn lớn, chưa cân đối được nguồn trả nợ.

Để có đủ cơ sở đăng ký với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu:

1. Về nhiệm vụ chung:

Chương trình XDNTM đòi hỏi phải huy động cả hệ thống chính trị chung lòng, chung sức để thực hiện; đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Trung; vì vậy, đề nghị đồng chí Bí thư xã Quang Trung tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chỉ đạo quyết liệt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Tổ chức đoàn thể thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí hiện chưa đạt; việc xây dựng nông thôn mới phải coi trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ về đời sống tinh thần của người dân; đảm bảo vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa khu dân cư, xây dựng môi trường nông thôn thân thiện.

2. Về giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại:

* *Tiêu chí cơ sở vật chất trường học:* Cần phải cải tạo, sửa chữa 08 phòng học nhà 2 tầng và 04 phòng học của dãy nhà cấp 4 của Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Đồng thời, cần đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị trường học, hoàn thiện nhà hiệu bộ và một số hạng mục khác để đảm bảo đạt mức yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất trường học theo quy định (80% trường chuẩn mức độ 1). Do vậy, yêu cầu UBND xã Quang Trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa trường học để cuối tháng 5/2019 có thể bắt đầu thực hiện sửa chữa, cải tạo. Để giảm chi phí đầu tư, hạn chế phát sinh công nợ XD CB; Chủ tịch UBND Thị xã Giao Ban quản lý dự án chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND xã nghiên cứu mức đầu tư thấp nhất về xây dựng cơ bản; phòng Giáo dục chủ trì, phối hợp với P. Tài chính Kế hoạch và UBND xã, nghiên cứu mức đầu tư thấp nhất về trang thiết bị trường học; báo cáo phương án đầu tư trước 20/5/2019.

* *Tiêu chí về xã hội, chính trị:* Đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng Nông thôn mới; hệ thống chính trị phải đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm công tác

Tiếp công dân, giải quyết PA, KN và đơn thư KN,TC.

** Về chỉ tiêu hoàn thành Xã đạt VSATTP:*

Đây là nhiệm vụ quan trọng xã Quang Trung phải hoàn thành trong năm 2019; do vậy, cần thực hiện song song với công tác xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị UBND xã Quang Trung chủ động phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn để hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn VSATTP trong năm 2019.

3. Về công nợ:

Để xã Quang Trung đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019, theo quy định là xã không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản, vì vậy cần phải có nhiều nguồn vốn để thanh toán các công nợ hiện nay. UBND xã cần phải chủ động kết hợp khai thác từ nhiều nguồn vốn khác nhau, như nguồn thu từ quỹ đất; tổ chức cuộc vận động, kêu gọi “Chung tay xây dựng nông thôn mới” từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nguồn huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn xã. Do vậy:

- Giao UBND xã Quang Trung:

+ Rà soát quỹ đất trên địa bàn trình UBND Thị xã thẩm định trong tuần 19 để UBND Thị xã phê duyệt bổ sung vào danh mục đấu giá đất xen cư năm 2019; Tích cực phối hợp với Hội đồng BT-GPMB để thanh toán tiền BT, hỗ trợ đối với đất công ích của xã thuộc Dự án khu dân cư Phố Chợ.

+ Xây dựng phương án, lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch thu đóng góp của nhân dân trong các năm 2019-2021.

+ Tổ chức vận động các doanh nghiệp, con em của xã Quang Trung làm ăn thành đạt tại các địa phương khác (kể cả trong và ngoài nước) và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Giao phòng Tài chính KH chủ trì rà soát, cân đối công nợ; rà soát phương án trả nợ của UBND xã; trên cơ sở đó tham mưu cho UBND Thị xã có phương án báo cáo HĐND về cơ chế hỗ trợ đặc thù.

- Đề nghị Chủ tịch MTTQ Thị xã Tổ chức cuộc vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thị xã, các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức trong chương trình xây dựng xã Quang Trung đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

4. Về hồ sơ, thủ tục và thẩm định các tiêu chí NTM:

- Giao các phòng, ban chuyên môn, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động đôn đốc, hướng dẫn UBND xã hoàn thành hồ sơ các tiêu chí NTM và hoàn thành các thủ tục để trình tỉnh thẩm định.

- Giao Phòng Kinh tế (trực tiếp là Phó Trưởng phòng phụ trách Nông nghiệp) làm đầu mối kết nối, mời các sở, ngành liên quan thẩm định các tiêu chí

nông thôn mới. Mục tiêu tháng 6/2019 hồ sơ thẩm định trình các sở, ngành cấp Tỉnh phải hoàn thành.

5. Về công tác Tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC:

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã quan tâm, nâng cao chất lượng công tác Tiếp dân; giải quyết dứt điểm các vụ tồn đọng các kiến nghị, phản ánh, KNTC của nhân dân trên địa bàn tránh; giảm tình trạng công dân kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã Bim Sơn thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã đề BCĐ Nông thôn mới xã Quang Trung và các phòng, ban, đơn vị có liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trưởng ban chỉ đạo NTM Thị xã (để Bc);
- Thường trực HĐND (để b/c);
- Các đc PCT UBND Thị xã;
- Các Phòng ban liên quan (để t/h);
- Đảng ủy, UBND xã Quang Trung;
- Lưu VP.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thị Lan